



ที่ อว ๐๒๐๔.๒/ว๑๘๐๙

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการและในกำกับ/สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสถาบันอุดมศึกษา และนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินการจัดทำประกาศฯ ดังกล่าวต่อไป รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตาม QR Code เอกสารประกอบการประชุมด้านล่างท้ายหนังสือฉบับนี้

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม ZOOM Video Conference; Meeting ID: ๙๑๕ ๓๐๘๑ ๑๘๐๖ Passcode: ๐๙๕๔๖๕ ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผ่านทาง <https://forms.gle/9C8jvJJMU3EU7jJ9> หรือตาม QR Code ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้านล่าง ภายในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ ตามวัน และเวลาดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ท่านสามารถ download ร่างประกาศฯ ดังกล่าวทาง QR Code เอกสารประกอบการประชุมด้านล่าง ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
โทร. ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๑๗



ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
<https://bit.ly/425hq35>



เอกสารประกอบการประชุม
<https://bit.ly/425hq35>

(แจ้งท้ายสำเนา)

ที่ อว ๐๒๐๔.๒/ว๑๘๐๙

ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรียน

สถาบันอุดมศึกษาในกำกับ จำนวน ๒๗ แห่ง

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา
 อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
 อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน ๙ แห่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน ๓๘ แห่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนรินทร์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน ๙ แห่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน ๗๑ แห่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเมธาร์ธย์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยตาปี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคกลาง
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 อธิการบดีสถาบันกันตนา
 อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
 อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติมาฮัย
 อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
 อธิการบดีสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอยุธยา
 อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์
 อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี
 อธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิก
 อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์
 อธิการบดีวิทยาลัยเชียงใหม่
 อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี

อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา
อธิการบดีวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์
อธิการบดีวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
อธิการบดีวิทยาลัยพิษณุบัณฑิต
อธิการบดีวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
อธิการบดีวิทยาลัยสันตพล
อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม
อธิการบดีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์